

ผลการสำรวจปลาฉลามเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2555

ออกจากท่าเรือบางตะบูน (บ้านพีจำรูญ) เวลา 9:00 น.

ฝนตกที่ กทม. แต่เช้าตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนถึงออกรถไปถึงแมคโดนัลด์ที่สมุทรสาครก็ยังมีมา
ประปราย นัดกับแป๊ะไว้ที่นี้ตอนเจ็ดโมงครึ่งมาตามเวลาเป๊ะ พร้อมเด็กชายสี่คน ลูกแป๊ะ, ลูกจิม
โมเดลลิง, ลูกโรจน์ 2 คน (คนที่เล่นเป็นหมอดูในนางไม้) และภรรยาของแป๊ะ ส่วนของเรามีตุ๋ยและตี
ติด (ไปส่งเจ้าเต็นต์เข้าที่โรงเรียน รอจนทานข้าวในรถตรงที่จอดเมื่อ 6.45 น.) เด็กทั้งหมดซื้อแมคไคว
เป็นอาหารกลางวัน แวะทานข้าวที่ปั๊มบางจากแล้วไปซื้อข้าวเหนียวและน้ำแข็งที่ปั๊ม ปตท. กม
72 และมุ่งไปที่บ้านคุณจำรูญ

น้ำขึ้นเต็มท่าเรือ ขนของพักเดียวเพราะเราเอากล่อง 5D และ Movie tube ไปแทนวันนี้
ระบบหลักไม่วาง เจอพีดา กำลังแกะปูอยู่แต่แก้วว่าตอนนี้ตัวมันยังเล็ก (เล็กจริงๆ) และเนื้อยังไม่แน่น
เท่าไรก็อดไป มุ่งหวังจะได้ไปเจอเจ้าแม่สไลที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วทางคุณตีกลับมาได้เจอพร้อมกับลูก
ตัวใหม่แล้วตั้งชื่อแล้วว่าเจ้ามีนา

ออกเรือตอนเก้าโมงเช้าเด็กก็ตื่นเต้นกันหน่อยสักพักก็เจียบไปแต่ก็เล่นกันจุกจิก เด็กชุดนี้
ทนความร้อนได้ดีมีแป๊ะเป็นหัวหน้าแก๊งค์ก็เป็นเด็กเรียบร้อยกันมีเหตุผลกันดีเล่นกันได้สนุกสนาน
และไม่เกะกะเลย นิดๆหน่อยๆ ตามภาษาเด็กผู้ชาย ตลอดทางค่อนข้างมีปลากะตักและปลาเข็ม
กระโดดข้างเรือพอยังไม่ถึงกับแน่นแต่น่าจะมากกว่าเดือนที่แล้วทะเลเรียบพอควรทีเดียว เมื่อ
ออกมาด้านนอกอ่าวก็มีคลื่นมาทางตะวันออกเพราะลมตะวันออก ไม่พบอะไรเลยจนกระทั่ง เกือบ
ถึงวัดกะซ้า (เราเองนึกว่าเลยไปแล้วเข้าใจผิดเห็นวัดหนึ่งผ่านไปนึกว่าผ่านวัดกะซ้าไปแล้ว) เพราะมี
หมอกแดดลงมากบริเวณชายฝั่งจนมองไม่เห็นฝั่งทางกราบซ้ายของเรือ แต่ทะเลเรียบมากจนบอก
ตัวเองว่าต้องเจอน้ำถ้าเขาขึ้น ผ่านไปจนกระทั่ง 12.20 น. นั้นแหละที่พีจำรูญส่งเสียงตามเคยว่าเจอ
แล้ว เราถึงโผล่อกว่าได้เจอปลาวัดกะซ้าจะเสียเที่ยวกัน แต่จริงๆพยายามมองตลอดคิดว่าน่าจะได้เห็นเอง
แทนพีจำรูญ ก็ยังสู้ก็ไม่ได้อะไรจริงๆฝีมือในการมองหาของแกยกอดจริงๆ วันนี้คิดว่าทั้งหมดน่าจะ
เป็นจำนวน 4 ตัว ตามที่มาได้ดูในภาพ VIDEO แล้ว น่าจะเป็นเจ้าแม่วันสุขกับเจ้าสุขใจ, เจ้าจ๊ะเอ๋, และ
อีกตัวคือตัวที่ยังไม่ได้ระบุชื่อเพราะอุตสาหกรรมถ่ายได้จุดในปากของมันและอีกคลิปเห็นกลางๆว่าเป็น
เส้นสีดำ เลยคิดว่าน่าจะใช่ (ไม่แน่ใจว่าทางกรมให้ชื่อว่าพาฝันรีเปลา) แต่สังเกตว่าตอนนี้ตัวนี้มีรอย
แผลที่ปากล่างด้านขวามือพร้อมมีรอยบิ่นๆหักนิดๆที่ BALEEN ด้านบนของปากด้านซ้ายใน ทั้ง
หมดหากินในบริเวณนี้พร้อมๆกันบางครั้งก็เข้าใกล้กัน บางครั้งก็ห่างกัน เจ้าจ๊ะเอ๋ดูจะหาห่าง
ออกไปมากและขึ้นบ่อยมากและกินตามสไตล์ของเขา คือขึ้นหุบขึ้นๆลงๆหลายครั้ง เลยเห็นมัน
บินตามเขามากกว่าตัวอื่น แต่ส่วนใหญ่เรามาดูตามตัวที่บาลีนบิ่นๆและพยายามตามตัวแม่, ลูก แต่
สังเกตว่าลูกตัวใหญ่แล้วค่อนข้างหากินห่างแม่บ้างแล้วนานๆจะมาใกล้สักที แต่วันนี้เหมือนปลาไม่

ค่อยๆ เพราะเขาไม่ค่อยขึ้นกินแบบอ้าปากนานๆ บางทีโอบขึ้นแล้วก็ลงเลย. ส่วนใหญ่เลยถ่ายได้ แต่หัวและศรีษหลังตอนไหล่หายใจถ่ายด้านในปากไม่ค่อยได้เลย. และความที่ใช้ระบบออกต่อของเลนส์x2ภาพไม่ค่อยชัดเลย ถ้าถ่ายnormal speed ด้วยวางแผนว่าจะมาทำ slow motion ที่หลัง อีกทั้งค่าsettingของกล้องเป็นแบบ Cine style ก็จะได้ soft และ low contrast อีกต่างหากว่าจะเปลี่ยนเป็นธรรมดาแล้วแต่ดันอยากลองดูไม่แน่ใจว่าจะดีไหมว่าจะเอาfileนี้ไปลองแก้สีดูก่อนออกคราวต่อไป.

พวกเขาว่ายวนๆ อยู่ที่เดิมและไม่ค่อยขึ้นกินแบบอ้าปากจนกระทั่งถึงบ่ายสองโมง เราก็เลยให้พี่จ่าหยุดหันหัวกลับเพราะไม่อยากให้เด็กๆ เบื่อและมืดเกินไป โชคดีที่วันนี้คลื่นไม่แรงเลยถือว่าค่อนข้างเรียบซะด้วยซ้ำและไม่ร้อนจนเกินไปด้วย มีแดดผ่านผ้าและยังมีลมโชยเบาๆ วิ่งกลับมาก็ไม่เจออะไรพิเศษนอกจากปลากระโดดประปราย จนวนมาถ่ายที่เสาคอนกรีตก็ได้เจ้านกน้ำใหญ่บินสวยดี มาถึงฝั่งประมาณ 05.30 น. ได้.



